



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗) จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครเพื่อ
คัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๘ (๕)
(๘) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ คัดเลือก ๆ ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑. นางพิรญา อนุอัน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ๗
(นักบริหารงานคลัง ๗) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานหรือวิธีอื่น และ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ตามวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (ห้องลีลาวดี ๒๐๘)
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

๓. การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบราชการสีกากี โดยนำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกด้วย

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร ฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายสมจิต ปิตดานัง)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. มหาสารคาม

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร